



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

.....

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้รับสมัครสอบคัดเลือก ฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการรวบรวมผลคะแนนสอบ โดยมีผู้สมัครสอบได้ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จะแจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ นี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ แต่ถ้ามีการประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ นี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ฯ ผู้นั้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอละสิทธิรับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าทำงานภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า๗วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์ลงทะเบียน

๓. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้มีชื่อผ่านการสอบคัดเลือกฯ แล้วหรือได้รับการจ้างในตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกฯ ไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างในครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง นายท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิบบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

๑. ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

ที่	เลข ประจำตัว สอบคัดเลือก	ผู้สมัครสอบคัดเลือก	ภาคปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	คะแนนรวม ๒๐๐ คะแนน	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๑/๒๕๖๘	นายสมโภชน์ วังมูล	๙๖.๖๖	๙๖.๖๖	๙๐.๓๓	๙๐.๓๓	๑๘๖.๙๙	๙๓.๔๙	สอบได้ลำดับที่ ๑

๒. ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง ยาม

ที่	เลข ประจำตัว สอบคัดเลือก	ผู้สมัครสอบคัดเลือก	สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๑/๒๕๖๘	นายจิตติพล ประพรด	๘๑.๐๐	๘๑.๐๐	สอบได้ลำดับที่ ๑



(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ ทองน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย